



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 14 กันยายน 2562

เรื่อง

1. 8 เดือนแรก ปี'62 ไทยยังได้เปรียบดุลการค้า
2. บั๊กดิบ 22 ต.ค. ให้ กก. วัตถุ อตร. แบน 3 สารเคมี
3. เดินหน้ามอบเอกสารสิทธิ 'สปก.' ลั่นยึดคืนพื้นที่นายทุนแจกคนจน
4. เจรจาบรรลู่ข้อตกลงการค้าเฟสแรกมะกัน - จีนชะลอขึ้นภาษีระลอกใหม่
5. บิ๊กตุ่กระตุกไทยเลิกทะเลาะกัน
6. จับตาแทคตียึดแบน 3 สารเอ็นจีโอจี้นายกฯ รับผิดชอบ
7. คอล้มน์: เกษตรวันนี้
8. ชูส่งศาลตีความ กม. งบฯ โพลเชื่อสุดท้ายผ่านฉลุย

สื่อ

- แนวหน้า
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
คมชัดลึก
มติชน
เดลินิวส์
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : 8 เดือนแรก ปี'62 ไทยยังได้เปรียบดุลการค้า

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14049 หน้า : 8 (ล่าง)

8เดือนแรกปี'62ไทยยังได้เปรียบดุลการค้า

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เลขาธิการ ศก.)เผยถึงสถานการณ์ดุลการค้าสินค้าเกษตร จากความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยภายใต้กรอบเจรจาที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วกับ 10 คู่เจรจา ได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดียเปรู ชิลี และล่าสุดฮ่องกง ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ศก. ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร พบว่า 8 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ไทยยังรักษาความได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวม โดย อาเซียน ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 144,535 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 16 จากการส่งออกข้าวและน้ำตาลลดลง) สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และผลไม้ (ทุเรียน ลำไยสด/แห้ง มังคุด) จีน ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 112,543 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13) สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด) ยางพารา และผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช ญี่ปุ่น ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 91,715 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2 เป็นผลจากส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้ำลดลง) สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง ปลาและสัตว์น้ำ และยางพารา ฮ่องกง ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 20,854 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9) สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน) ข้าว และอาหารปรุงแต่ง เกาหลีใต้ ไทยได้เปรียบดุลการค้า มูลค่า 14,210 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25) สินค้าส่งออกสำคัญ

ของไทย ได้แก่ น้ำตาล อาหารปรุงแต่ง และยางพารา และ ออสเตรเลีย ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 5,207 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 23 เป็นผลจากส่งออกอาหารปรุงแต่งลดลง) สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง ของปรุงแต่งจากพืช/นม และของส/เครื่องปรุง

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีประเทศเปรู อินเดีย และนิวซีแลนด์ ที่ไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น โดย เปรู ไทยเสียเปรียบดุลการค้า มูลค่า 255 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22) จากการส่งออกปลาและสัตว์น้ำ และผลไม้ (องุ่นสด) เพิ่มขึ้น อินเดีย ไทยเสียเปรียบดุลการค้า มูลค่า 2,467 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 352) เป็นผลจากนำเข้ากาแฟ ชา เครื่องเทศและประมงเพิ่มขึ้นมาก ส่วนนิวซีแลนด์ ไทยเสียเปรียบดุลการค้ามูลค่า 9,602 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33) ซึ่งเกิดจากนำเข้านมผง ผลไม้ (แอปเปิ้ลและกีวี) และปลารวมทั้งสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้กับวัตถุดิบแปรรูปต่อไป ขณะที่ ชิลี ไทยเสียเปรียบดุลการค้า มูลค่า 1,790 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 25) จากการนำเข้าปลาและสัตว์น้ำ และผลไม้ลดลง

ทั้งนี้ ทิศทางการค้าสินค้าเกษตรกับคู่เจรจา FTA ช่วง 8 เดือน ก่อนช่วงชะลอตัวกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นของไทย อย่างไรก็ตาม ไทยได้เปรียบดุลการค้า 375,530 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 5) จากการส่งออกผลไม้และยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของไทย

บีหัทคิบ22ต.ค. ให้กก.วัตถุอตร. แบน3สารเคมี

“หมอธีระวัฒน์” จี้ให้จับตา
การประชุมคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย22 ต.ค.นี้ เลิก-ไม่เลิก3
สารเคมีอันตราย ★ มีต่อหน้า 13

บีหัทคิบ 22 ต.ค. ☆ ต่อจากหน้า 1

“พาราคอต-คลอโรไพริฟอส-ไกลโฟเซต” ห่วงหากต้องเปลี่ยนมือเป็นกรรมการชุดใหม่ ที่เขี่ย 2 ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขพ้นคณะ หวั่นซ้ำรอยปี 61 ที่ไปเอาตัวแทนจากบริษัทสารพิษเข้ามานั่งในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพ.บ.และย.ป.พ.ช.พ้นจรก.ขวางเลิกสารพิษ และให้นายกฯออก พ.ร.ก.ยกเลิก 3 สารพิษ ด้านองค์กรด้านโกง จับตาทำที่นายกฯจะรับผิดชอบสุขภาพและชีวิตประชาชนอย่างไร

หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข ออกมาย้ำจุดยืนไม่เอา 3 สารเคมีทางการเกษตร “พาราคอต-คลอโรไพริฟอส-ไกลโฟเซต” รวมถึงข้อใจการลดจำนวนหน่วยงานในคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่จะมีผลตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับใหม่ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.นี้ ที่พบว่าจากเดิม 29 หน่วยงานเหลือ 27 หน่วยงาน โดย 2 หน่วยงานที่หายไปคือ กรรมการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจมีผลต่อการลงมติแบนสารพิษ หากไม่สามารถลงมติทันในการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 22 ต.ค.นี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ต.ค. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฬา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา รว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีกรรมการวัตถุอันตรายในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขถูกปลดสัดส่วนลงว่ากรณีการลดจำนวนกรรมการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ไม่มีใครทราบได้แม้แต่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข ก็มีการสอบถามว่ามีไอ้โม่งที่ไหนที่เอากกรรมการในส่วนกระทรวงสาธารณสุขออก ซึ่งกรณีนี้ต้นและคนไทยทั้งประเทศต้องร่วมกันทวงถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

นพ.ธีระวัฒน์กล่าวอีกว่า ที่มีการระบุถึงผู้

ทรงคุณวุฒินั้น ไม่รู้ว่าจะมีการตั้งเอาผู้ที่เป็นตัวแทนบริษัทสารพิษเข้ามานั่งหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้รูปแบบจะเหมือนปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ตนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ออกเพราะมีการเอาตัวแทนจากบริษัทสารพิษเข้ามาและนำเสนอว่าคนที่จะตั้งขึ้นมาและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้ที่ส่งเสริมและเป็นตัวแทนการนำเข้าและส่งเสริมการใช้สารเคมีอันตรายหรือไม่ ดังนั้น จึงอยากให้มติดิแบนสารเคมีอันตรายภายในวันที่ 22 ต.ค.นี้ เพราะนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ ได้ส่งเรื่องให้กับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯต้องมีการสั่งการมาที่กรมการวัตถุอันตรายให้แบนสารอันตรายทันที เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรฯ ก็บอกให้แบนกันทุกกระทรวง ดังนั้น พอส่งมาให้กรรมการวัตถุอันตรายก็ควรให้มีการแบนทันที ในการประชุมนัดแรกในวันที่ 22 ต.ค.นี้ เพราะน่าจะเป็นกรรมการชุดเก่าที่มีทั้งหมด 29 คน หากเป็นหลังจากนี้จะเหลือกรรมการ 27 คน

นพ.ธีระวัฒน์กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา การลดกรรมการวัตถุอันตรายไม่มีใครทราบเหตุผลผู้ก็ประกาศออกมาเพราะกรรมการชุดเก่าจะหมดวาระวันที่ 27 ต.ค.นี้ หากเราปล่อยให้มีการประชุมวัตถุอันตรายชุดใหม่มาโครงสร้างเป็นโครงสร้างชุดใหม่ที่อาจเอื้อบริษัท สารพิษได้และอาจอ้างได้ว่าเป็นกรรมการชุดใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไร ขอตั้งอนุกรรมการหาหลักฐานอีก ก็จะเสียเวลาเหมือนเดิม เป็นเหมือนการยัดเยียดไปเรื่อยๆ

วันเดียวกัน ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนวยสรเดช เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า การที่รัฐบาลพยายามยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิดแต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลทำให้หวั่นวิตกไม่ได้ว่าเหตุใดการยกเลิกสารพิษเหล่านี้จึงยากเย็น หรือมีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังถึงขนาดมีข่าวคณะกรรมการวัตถุอันตรายอาจมีมติโหวตสวนมติคณะทำงานตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และ พ.อ.วิทวัส ชะนะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยังบอกว่าย่ำไม่ยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดนี้ ถือว่าไม่มีเหตุอันอันสมควร เพราะปกติข้าราชการสมควรทำงานตามสายบังคับบัญชา จึงเข้าข่ายหัวหน้าหน่วยราชการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตามกฎหมาย จึงควรให้ส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาชี้มูลความผิด

☆ มีต่อหน้า 15

บีหัทคิบ 22 ต.ค. ☆ ต่อจากหน้า 13

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีมีผู้คัดค้านการยกเลิกสารอันตราย 3 ชนิด และไปยื่นเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัยมีมติคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ และสหกรณ์ เป็นประธานนั้น เรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจเพราะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยที่ต่อสู้กับสารพิษเหล่านี้มากกว่า 30 ปี และกระทบต่อผู้บริโภคทุกคนเพราะต้องคอยกังวลว่าการทานผักผลไม้จะมีสารพิษปนเปื้อนหรือไม่ ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากโรคเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีเร่งออก พ.ร.ก.แก้ไขปัญหาระง่อนอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ในรายงานของ กมธ. มีข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลจัดกองทุนเปลี่ยนผ่าน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้วิถีโลกกลม เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ต้องมีเพิ่มสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการทำเกษตรแบบปลอดภัย

นอกจากนี้ วันเดียวกันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ เรื่อง 3 สารพิษ โกงชีวิตเกษตรกรมาแล้วทั่วโลก... โฉน ยังออกฤทธิ์ที่ประเทศไทย ระบุว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นห่วงคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยและระบบนิเวศโดยรวมเนื่องจากการให้สัมปทานของ พ.ล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การยกเลิกใช้ 3 สารพิษ ได้แก่ พาราคอต คลอโรไพริฟอส และไกลโฟเซต ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแม้จะพิจารณาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2560 และหลายส่วนภาคสังคมภาครัฐจะมีข้อเสนอยกเลิก 3 สารพิษนี้โดยเด็ดขาด ดังนั้น ขอเรียกร้องให้ประชาชนไทยจับตาดูทำที่นายกรัฐมนตรีว่าจะรับผิดชอบต่อสุขภาพและชีวิตประชาชนในเรื่องนี้อย่างไร หรือจะเปิดความรับผิดชอบไปให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ตัดสินรับผิดชอบต่อสุขภาพและชีวิตประชาชนแทน หากนายกฯยังยืนยันให้เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนดเส้นทางชีวิตเกษตรกรไทย ขอเรียกร้องให้การลงมติเรื่องนี้เป็นไปอย่างเปิดเผยและชี้แจงเหตุผลการสนับสนุนหรือคัดค้านเพื่อความโปร่งใส

เดินหน้ามอบเอกสารสิทธิ'สปก.' ลั่นยึดคืนพื้นที่นายทุนแจกคนจน

กระบี่ ● รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ประกาศ บนเวทีมอบเอกสารสิทธิ สป.ก.4-01 ให้เกษตรกร พร้อมเดินหน้านยึดคืนพื้นที่จากนายทุนอุปที่รัฐ แจก คนจนเนื้อที่เกือบ 1 แสนไร่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะได้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องบริหารจัดการดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านบางเจริญ หมู่ 5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา

หลังจากที่มีการนำร่องโครงการโดยได้ออ อนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 215 ไร่ โดย ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ พื้นที่ จนชาวบ้านสามารถมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ จากที่ประกอบอาชีพปลูกปาล์ม น้ำมัน และยางพารา ปัจจุบันราคาไม่แน่นอน แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอ เพียง

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ ดูความก้าวหน้าแปลงปลูกพืชผักของเกษตรกร ที่ร่วมโครงการนำร่อง พร้อมกล่าวว่า หลังจาก

ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เกษตรกร สามารถปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบปลูกพืช เชิงเดี่ยวคือ ปาล์ม น้ำมัน และยางพารา มาเป็น เกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การผลิตพืชอาหาร ประเภทพืชผัก ที่สามารถปลูกได้ 2-3 ครั้งต่อปี มี รายได้เพิ่มขึ้นหลักแสนบาท จึงต้องการที่จะส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรให้มีความมั่นคงมากขึ้น โดยจะ ออกเอกสารสิทธิ สป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกร โดย จะลดขั้นตอนทางราชการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะ เร่งส่งเรื่องให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมไปดำเนินการ ทำให้เกษตรกรที่มา ต้อนรับปรบมือด้วยความดีใจ

จากนั้นในช่วงบ่าย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม เพื่อมอบ สป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด กระบี่ จำนวน 335 ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด กระบี่ให้การต้อนรับพร้อมมาร่วมแจกเอกสารสิทธิ สป.ก.4-01 ให้แก่ชาวบ้าน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนในฐานะ รมช. เกษตรฯ จะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ของรัฐทุกแปลงที่ ถูกนายทุนขูดไว้ โดยทราบว่าเป็นพื้นที่ จ.กระบี่มีทั้งพื้นที่ ที่หมดอายุสัมปทาน และพื้นที่ สป.ก.รวมกันเกือบ

1 แสนไร่ เฉพาะพื้นที่ หมดสัญญาสัมปทานที่ นายทุนสัมปทานปลูก ปาล์ม น้ำมันก็ประมาณ 7 หมื่นไร่ ซึ่งยังไม่รวม ถึงพื้นที่สวนปาล์มที่นาย บุกรุกเข้าทำประโยชน์ใน พื้นที่ สป.ก.อีกนับหมื่น ไร่ ปัจจุบันนายทุนยังคง ครอบครองทำประโยชน์ อยู่ ถึงแม้ว่า สป.ก.จะ เพิกถอนสิทธิไปแล้ว บางแปลงก็ตาม โดยมี นายทุนและผู้มีอิทธิพล เข้าไปหากินอยู่

นอกจากนี้ยังได้ เดินทางไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกิน ที่เข้าป่าหลักอ้ายในพื้นที่ สป.ก. ในพื้นที่ ต.ห้วย ยุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และพื้นที่ ต.กระบี่น้อย โดยมีชาวบ้านมาร่วมต้อนรับกว่า 700 คน เพื่อพุด คุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านต่อไป

โดยนายขจิต ผลอินทร์ แกนนำกลุ่มกระบี่

น้อย ที่เรียกร้องที่ดินทำกินในสวนปาล์มของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด กล่าวว่า จากการ ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้มีการบุกรุกพื้นที่ สป.ก.ใน พื้นที่ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง รวมกว่า 7 พันไร่ และ เข้าทำประโยชน์อยู่นาน จึงอยากให้ทางรัฐบาลเร่ง นำที่ดินกลับมาจัดสรรให้แก่ชาวบ้านโดยเร็ว.



เจรจบบรรลู่ข้อตกลงการค้าเฟสแรกมะกัน-จีนชะลอขึ้นภาษีระลอกใหม่

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยร่างข้อตกลงการค้า 'เฟสแรก' กับจีน พร้อมสั่งชะลอมาตรการรีตริคาซีสินค้านำเข้าจีนระลอกใหม่ที่จะเริ่มมีผลบังคับในสัปดาห์หน้า

ข้อตกลงเบื้องต้นซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องสินค้าเกษตร, อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง รวมถึงปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาเพื่อยุติสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและลั่นคลอนเศรษฐกิจโลกมานานถึง 15 เดือน

ทรัมป์ ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดของข้อตกลง ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5 สัปดาห์จึงจะร่างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมยอมรับว่าดีลฉบับนี้อาจ "ล้มเหลว" ก็เป็นไปได้ แต่ตนมั่นใจว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น

"ผมเชื่อว่าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องที่ตรงกันที่สำคัญๆ เราได้จัดทำเอกสารต่างๆ ไปมากพอสมควร แต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำอีก" สตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวระหว่างที่คณะผู้แทนเจรจาทั้ง 2 ฝ่ายร่วมประชุมกับทรัมป์ ที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาว พร้อมย้ำว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมเห็นข้อตกลงใดๆ จนกว่าเงื่อนไขทุกอย่างจะถูกรับเป็นลายลักษณ์อักษร

ทรัมป์ ระบุว่าจุดสิ้นสุดของสงครามการค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่รัดกุม ในขณะที่ยังคงเรียกร้องให้จีนลดกำแพงการค้าในหลายด้าน ทางเรารู้สึกยินดี และก็จะพยายามกันต่อไป"

หนังสือพิมพ์ ฟิเนลล์ เดลี ของจีนกล่าวผ่านบทบรรณาธิการฉบับวันเสาร์ (12 ต.ค.) ว่าปักกิ่งมองว่าการเจรจากับสหรัฐฯ รอบล่าสุดเป็นไปอย่าง "สร้างสรรค์ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิภาพ" ขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนว่า แม้ทั้ง 2 ฝ่ายกำลังก้าวไปสู่ทางออกของสงครามการค้า "แต่เป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาด้วยกราดดันเงินตามอำเภอใจ"

ทรัมป์ กล่าวยกย่องรัฐบาลจีนที่ตกลงรับซื้อสินค้าเกษตรอเมริกันเป็นมูลค่าถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่ปฏิเสธที่จะถอนมาตรการรีตริคาซีสินค้านำเข้าจีนมูลค่า

หลายแสนล้านที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม มนูชินระบุว่า ทรัมป์ ได้สั่งชะลอการปรับขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์จาก 25% เป็น 30% ออกไปก่อนซึ่งเดิมที่มาตรการนี้จะเริ่มมีผลในวันที่ 15 ต.ค.

โรเบิร์ต โลทีไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ย้ำว่า ทรัมป์ ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าอีกล็อต ที่จะมีผลในช่วงเดือน ธ.ค. อีกทั้งข้อตกลงการค้าเฟสแรกนี้ก็ยังไม่มีการพูดถึงสถานะของ หัวเว่ย เทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำเมื่อเดือน พ.ค.

ทรัมป์ เคยประกาศว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงเพียง "บางส่วน" และต้องการบีบให้จีนแก้ไขพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม. การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงนโยบายอุดหนุนอุตสาหกรรมในประเทศที่เขาเชื่อว่าเป็นเหตุให้สหรัฐฯ สูญเสียงานหลายล้านตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ กลับออกมาพูดเมื่อวันศุกร์ (11 ต.ค.) ว่าแนวทางแบบ "ค่อยเป็นค่อยไป" (Phased Approach) น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม

ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน มีกำหนดเดินทางไปประชุมซัมมิตกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่กรุงซานโตอาโกของชิลีในวันที่ 16 พ.ย. และ ทรัมป์ เองก็เคยเป็นนัยๆ ว่าอาจจะมีการลงนามข้อตกลงการค้ากับจีนที่นั่น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดี (10 ต.ค.) ว่าได้มีการส่งออกเนื้อหมูไปยังจีนรวม 142,172 ตันในช่วงเวลา 1 สัปดาห์จนถึงวันที่ 3 ต.ค. ซึ่งนับเป็นยอดส่งออกรายสัปดาห์ที่สูงเป็นประวัติการณ์

แหล่งข่าวที่เข้าถึงรายละเอียดการเจรจาระบุว่า เนื้อหาข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะเน้นหนักไปที่การปกป้องลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ทว่ายังไม่มีการพูดถึงเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูง ความมั่นคงไซเบอร์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบบคะแนนความน่าเชื่อถือทางสังคม (Social Credit) ซึ่งจะประเมินจากพฤติกรรมการค้าเน้นธุรกิจของบริษัทต่างๆ .

บิ๊กตู่กระตุกไทยเล็กทะเลาะกัน

ศรีสุวรรณร้องฟัน'ธนาธร' พท.หลอนจีสอบ'บิ๊กแดง' พบช.ติวส.ส.รับมือถกงบ

"บิ๊กตู่" วอนคนไทยเล็กทะเลาะกัน ชี้ต่างประเทศเหมือนดำตัวเอง "ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช.สอบ "ธนาธร" พบแกนนำมีอบส่องกง-ผิดจริยธรรมกระทบสัมพันธ์ประเทศ "เพื่อไทย" จี้รัฐบาลตั้ง กก.สอบ "บิ๊กแดง" ใช้กองทัพเป็นเครื่องมือ พบช.ติวเข้ม ส.ส.ถกร่าง พ.ร.บ.งบ รัฐบาลล้มหยุดยาว ยอด "ซิมซ้อปไซ้" พุ่ง **อ่านต่อหน้า 11**

บิ๊กตู่

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี คู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่โรงเรียนช่างอากาศ อารุง และวัดธรรมมาภิรัตาราม เขตดุสิต กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนั้น น.ส.ธนิษานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ได้เข้ามาแนะนำตัว พร้อมกล่าวว่า เป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมทำงานกับคนรุ่นเก่า ซึ่งคนรุ่นเก่ามีประสบการณ์ ส่วนคนรุ่นใหม่มีไอเดีย จากนั้น นายกา ระบุว่า ต้อง

ไปศึกษาว่าระบบราชการเป็นอย่างไร กฎหมายอยู่ตรงไหน ซึ่งกฎหมายก็มีอยู่แล้วจะไปฝันกฎหมายก็ไม่ได้ แต่หากจะแก้ไขก็ต้องเป็นไปตามช่องทาง

"วันนี้ต้องการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ หากจะตำหนิหรือว่าประเทศชาติ ก็เหมือนดำตัวเองดำบรรพบุรุษของตัวเอง" เมื่อ นายกา พูดถึงช่วงนี้ น.ส.ธนิษานต์ก็ได้กล่าวขึ้นว่า "วันนี้หมดเวลาตำหนิประเทศชาติแล้ว เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน แต่ก็ยังมีบางพรรคที่ทำอยู่" จากนั้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้กล่าวขึ้นมาว่า "เรากำลังทำการเมืองสร้างสรรค์กันอยู่"

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ประชาชนแยกแยะกันออกแล้ว หากไม่ทำการเมืองสร้างสรรค์ การเมืองก็จะปฏิรูปต่อไปไม่ได้

โดยข้าราชการ รัฐบาล และประชาชน ต้องร่วมมือกัน นี่คือหลักการประชาธิปไตย หากร่วมมือกันประเทศไทยจะก้าวไกลและยั่งยืน รัฐบาลจะเริ่มต้นและประชาชนมาร่วมจึงต้องมาคิดว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามวันนี้มีการเมืองทั้งรุ่นเก่า รุ่นกลางและรุ่นใหม่ต้องไปด้วยกัน แต่มีบางคนชอบว่าประเทศเหมือนชอบว่าตัวเอง

● บิ๊กตู่บอกคนไทยเล็กทะเลาะกัน

ทั้งนี้ นายกา กล่าวช่วงหนึ่งด้วยว่า มาหาส่วนนี้ก็ให้นายกา อบรมการเมืองไปด้วย แต่ยืนยันว่ามาทำกิจกรรมวันนี้ไม่ได้ต้องการจะมาดราม่า แต่เป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรม และขอให้เล็กทะเลาะกันได้แล้ว อย่างไรก็ตามขณะนี้เลยช่วงหาเสียงมาแล้ว เดี่ยวจะมีคนมาหาเสียงอีก กิจกรรมในวันนี้เป็นการขอให้เห็นว่าเราทำอะไรกันบ้าง ส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ทำวันนี้วันเดียว

จากนั้นนายกา เข้ากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดธรรมมาภิรัตาราม ซึ่งได้มอบหลวงพ่อบูชื้อทองให้นายกา และคณะรัฐมนตรี โดยนายกา ได้ร่วมทำบุญกุศลสามัคคีช่วยเหลือวัด 1,000 บาท เยี่ยมชมโครงการจิตอาสา สาธิตการจัดทำถังดักไขมัน และกล่าวก่อนเดินทางกลับว่า "นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาล เป็นเรื่อง que ทุกหน่วยงานต้องร่วมกัน รวมถึงการรักษาแหล่งน้ำ ดังนั้นเราต้องรักษาทุกอย่างไว้ให้ได้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องช่วยกันทั้งหมด วันนี้เป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้เห็นว่าเราต้องดูแลรักษาประเทศชาติในเรื่องอะไรบางอย่าง ที่ผ่านมาก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา การรักษา

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 14 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6453

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11, 13

Col.Inch: 285.73 Ad Value: 502,884.80

PRValue (x3): 1,508,654.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่กระตุกไทยเลิกทะเลาะกัน

สิ่งแวดล้อม แต่ทั้งหมดก็ไปได้ด้วยตัวพวกเขาทุกคน นี่แหละคือสิ่งที่บ้านเมืองต้องการในวันนี้ คือการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ ในประเด็นที่มีความสำคัญกับตัวเราเอง และกับประเทศชาติโดยส่วนรวม ส่วนเรื่องอื่นว่าตามขั้นตอนไป อย่างมาตีกัน เข้าใจไหม วันนี้ไม่พูดเรื่องอื่น บ้ายบาย กลับละ”

● ร้องสอบ“ธนาธร”ปมมีอบส่องกง

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคมนี้ จะไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อให้สอบสวนพฤติกรรมการกระทำของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ กรณีนายโจ้ว ห่วง หนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง โพสต์รูปถ่ายคู่กับนายธนาธร โดยระบุว่ามีโอกาสได้พบเจอและแลกเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองกับนายธนาธร ระหว่างร่วมงานประชุม “Open Future Forum” ในฮ่องกง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาทันที หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy in Bangkok โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความบางส่วนระบุ นักการเมืองไทยบางคนมีการติดต่อกับกลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีน โดยมีท่าทีเชิงสนับสนุนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรงและไร้ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของนายธนาธรในเวทีการประชุมข้างต้นทำนองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมา

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ภาพที่นายธนาธร ถ่ายคู่กับนายโจ้ว ห่วง กลายเป็นข่าวในเชิงสัญลักษณ์ที่แพร่หลายในสื่อของประเทศจีนและทั่วโลก รวมทั้งในโซเชียลมีเดีย ทำให้ดูเหมือนว่านักการเมืองไทยได้สนับสนุนหรือติดต่อกับกลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีน โดยมีท่าทีเชิงสนับสนุน ตามที่เพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตจีนโพสต์ แม้ที่นายธนาธร จะออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้พบนายโจ้ว ห่วง เพียง 5 นาที ก็มีได้หมายความว่า จะมีได้ติดต่อกันในทางอื่นได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นความละเอียดอ่อนในด้านความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ระหว่างไทย-จีน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของรัฐได้ หากเป็นเช่นนั้นจริงย่อมอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

● จ่อยื่นสอบ“บิ๊กแดง”ไม่เป็นกลาง

มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ ยังโพสต์ด้วยว่าจะยื่นให้ ป.ป.ช.สอบสวนคำพูดและการกระทำของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แผนดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมาน่าสนใจที่จะฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อนายทหารอื่นๆ ที่ยังเคารพการเป็นทหารอาชีพไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองและมีความเป็นกลาง เพราะในการบรรยายดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความไม่เป็นกลางทางการเมือง สะท้อนให้เห็นว่ามีทัศนคติทางการเมืองแบบเลือกข้าง ซึ่งขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาททางการเมืองที่ผู้นำเหล่าทัพที่ไหนๆ ในโลกเขาไม่นิยมทำกัน โดยที่ผู้นำเหล่าทัพไม่ควรเลือกข้างทางการเมือง หรือแสดงความเห็นในลักษณะประกาศจุดยืน จนอาจเป็นการแทรกแซงกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย จนทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในประเทศเสียเอง

ทั้งที่ พล.อ.อภิรัชต์ เคยเป็นถึงอดีตเลขาธิการ คสช. ซึ่งพยายามสร้างความปรองดอง-สร้างการสมานฉันท์ขึ้นภายในประเทศ และเป็นถึงผู้บังคับบัญชาาระดับสูงของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งหากมีข้อขัดข้องใดๆ ควรนำประเด็นดังกล่าวไปหารือในกรรมาธิการหรือที่ประชุมของวุฒิสภา หรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเห็นว่า การพูดของ พล.อ.อภิรัชต์ อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร 2476 นอกจากนี้ในฐานะที่เป็น ส.ว. ยังอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม 2561 อีกด้วย

● ธนาธรเชื้อบิ๊กแดงห้วงบ้านเมือง

นายธนาธร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เนื้อหาคำบรรยายของ พล.อ.อภิรัชต์ มีเจตนาตีต่อประเทศ ท่านเป็นห่วงประเทศและประชาชน จึงออกมาวิเคราะห

ถึงปัญหาที่ผ่านมาก่อนนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านความมั่นคง เป็นการสร้างความเข้าใจมากกว่า ขอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าใจ เพราะหลายสิ่งที่ ผบ.ทบ.พูดเป็นข้อเท็จจริงที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศทราบดี และหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศ หากมองด้วยใจเป็นธรรมแล้วจะเข้าใจดี ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อประเทศไทย อันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่น่ายปียบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ออกมาตอบโต้ พล.อ.อภิรัชต์ว่าไม่ยอมให้ทหารปฏิบัติอีกนั้น คนส่วนใหญ่ไม่มีใครต้องการให้เกิดการปฏิวัติหากประเทศไม่เกิดความขัดแย้งถึงขนาดคนไทยออกมาเข่นฆ่ากันเอง หรือมีการจลาจลเผาบ้านเผาเมือง ส่วนที่บอกว่ากองทัพพร้อมแทรกแซงการเมืองทุกเวลานั้น มองว่าหากการเมืองเดินหน้าตามระบบรัฐสภา ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการปลุกปั่นให้ประชาชนออกมาต่อสู้กันเองบนท้องถนน มีการชุมนุมเผาบ้านเผาเมือง เชื่อว่าทหารก็ไม่ออกมา ที่สำคัญไม่มีอำนาจใหญ่โตกว่าอำนาจประชาชน อยากให้นายปียบุตรได้เข้าใจ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่นายปียบุตรและพรรคอนาคตใหม่ทำนั้น ทำให้คนไทยเคลือบแคลงสงสัย และไม่สามารถไว้วางใจได้ หากทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง ทุกอย่างก็จบ ประเทศเดินหน้าไปได้

● สุภรณ์ฉะธนาธรทำชาติวุ่นวาย

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ จ.นครราชสีมา สนับสนุนคำบรรยายของ ผบ.ทบ.ว่า ผบ.ทบ.ไม่ได้ประสงค์ที่จะสร้างความแตกแยก กลับเป็นสิ่งที่ดีที่ ผบ.ทบ.ออกมาพูดเพื่อให้มีการเมืองที่จะเอาประเทศชาติบ้านเมืองไปเล่นการเมือง สร้างความเสียหายและแตกแยก ท่านต้องการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเราคนไทยทุกคนให้ความจงรักภักดี ดังนั้นการจะไปพูดถึงการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 นั้นทำไม่ได้แล้ว เพราะประเทศไทยเป็นเอกราชไม่มีใครที่จะมาแบ่งแยกผืนแผ่นดินไทยเอกราชของไทยออกไปได้

“การเมืองมีกรอบกติกาอยู่ มีระบบรัฐสภาที่เล่นกันในระบบรัฐสภา แต่วันนี้คุณธนาธร

กำลังจะเล่นการเมืองนอกระบบรัฐสภา แม้กระทั่งการชุมนุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่น้องประชาชนเดือดร้อนก็เข้าไปร่วมวุ่นเหมือน กับไปยุยงปลุกปั่นในลักษณะอย่างนี้ การที่คุณธนาธรไปช่อกงครั่งนี้ ไปถ้ายรูปกับ โจชัว หว่อง เราก็เห็นภาพชัดเจมแล้ว ทางรัฐบาลจีนก็ได้เตือนมาว่าไม่ควรจะมีพฤติกรรมอย่างนี้หลาย ๆ พฤติกรรมเราสังเกตแล้วว่าคุณธนาธรใช้พฤติกรรมค่อนข้างจะทำให้เกิดความเสียหายและล่อแหลมต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง” นายสุรณัฎกล่าว

● หมอวรงค์ซ์ขัดหยุดชกศึกเข้าบ้าน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “หรือจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว!!” ระบุว่า “ขอเตือนนักการเมืองไทยคนนั้น ที่พยายามปฏิเสธแบบไม่รับผิดชอบ ต่อกรณีการเตือนของทางกรจีน และปล่อยให้ผู้สนับสนุน ได้พยายามบิดเบือนประเด็นว่า ทางกรจีน เขาผิดมารยาท และอ้างว่าไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของจีน ทั้งที่ข้อเท็จจริง ท่านไปร่วมวุ่นกิจการภายในของประเทศจีน เกี่ยวกับการประท้วงที่ย่องกง ผมได้รับข้อมูลจากคนจีนในเมืองจีน ที่อ่านภาษาไทยได้แชร์ข้อมูลกลับมาให้ผมนี้คือตัวอย่างข้อความ “ที่โฆษกสถานทูตจีน ออกแถลงการณ์ ต้องถูกด่า เพราะผิดมารยาทไทยเป็นเมืองขึ้นจีนตั้งแต่เมื่อไร” ผมตอบเขาไปว่า “คนไทยและรัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับคนพวกนี้ พวกนี้กำลังบิดเบือนความจริง” เขาตอบ “เห็นด้วยกับท่านครับ” และท่านไม่คิดหรือว่าเรื่องนี้จะมีการแชร์กันในประเทศจีน”

“ผมจึงอยากเตือนว่า พวกท่านอาจบิดเบือนคนไทยบางกลุ่มได้ แต่คงบิดเบือนคนจีนและรัฐบาลจีนไม่ได้หรอก เพราะทุกอย่างนั่นคือความจริง ความมีสำนึกรับผิดชอบได้แล้วก่อนที่จะลามเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เพราะนี่คือการชกศึกเข้าบ้านอย่างแท้จริง #หยุดชกชาติหยุดชกศึกเข้าบ้าน”

● เพื่อไทยหลอนปลุกผีคอมมิวนิสต์

นายสามารถ แก้วมีชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรบรรยายของ พล.อ.อภิรัชต์ ว่า บรรยายกาศบ้านเมืองวันนี้ต้องการคนพูดอะไรให้สร้างสรรค์ เกิดความสามัคคี ประองคอง แต่ละฝ่ายสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นอย่างมองแต่มิติว่า

ไปกระทบความมั่นคงของตัวเอง โลกไปไกลมากแล้ว คำพูดของ ผบ.ทบ.ส่งผลให้เกิดช่องว่างในสังคม และอาจจะทำให้สถานการณ์หนักกว่าในปี 2557 จึงอยากถามว่าการพูดของ ผบ.ทบ.ต้องการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ จะใช้วิธีการนอกระบบอีกหรือ ต้องยอมรับว่าวันนี้ประชาชนลำบากมาก หากจะมีการทำปฏิวัติขึ้นอีกโดยสร้างเรื่องปลุกผีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาอีกนั้น เชื่อว่าประชาชนคงไม่เช่ซ้องสรรเสริญอย่างแน่นอน

“ตำแหน่ง ผบ.ทบ.ก็เทียบเท่าได้กับตำแหน่งอธิบดี แต่ท่านออกมาทำทำคุณประเทศยิ่งกว่านายกฯ หรือรัฐมนตรีเสียอีก ดังนั้นจะให้ประชาชนเชื่อฟังท่านทั้งหมดคงไม่ได้ เชื่อว่าทหารเองก็คงไม่เห็นด้วยกับท่านทั้งหมด” นายสามารถกล่าว

● จีรัลสอบ“บิ๊กแดง”ไม่เป็นกลาง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การบรรยายของ พล.อ.อภิรัชต์ว่าการชุมนุมขัดความประเทศของ กปปส.ผ่านพ้นไปพร้อมความเสียหายอย่างใหญ่หลวง แต่ พล.อ.อภิรัชต์ ก็ออกมาปราศรัยในนคราบรรยายพิเศษ ทำให้ภาพหลอนหนักหวิดขัดดาวนียดเมืองเหล่านั้นกลับคืนมา ทั้งนี้เป็นที่มาสังเกตว่าห้วงเวลาที่ พล.อ.อภิรัชต์เลือกออกมาพูดหลายครั้งมักอยู่ในช่วงจังหวะที่รัฐบาลกำลังเปลี่ยงปล้ำสารพัดปัญหาวิกฤติธรมเร้า งบประมาณอาจจะไม่ผ่านสภา จนถึงขั้นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ต้องลาออกหรือยุบสภา

“พล.อ.อภิรัชต์ ต้องเรียนรู้และเข้าใจให้มากกว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง ไม่สามารถแก้ได้ด้วยกรทหาร ทหารมีอาชีพควรมีมารยาทและรักษาสถานะจุดยืนที่เป็นกลาง ไม่ใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกขึ้นเสียเอง ถ้า พล.อ.อภิรัชต์อยากเป็นนักการเมืองต้องลาออกหรือรอเกษียณค่อยออกมาพูด วันนี้ประชาชนสงสัยว่า พล.อ.อภิรัชต์ออกมาพูดด้วยตัวเองหรือใครในรัฐบาลสั่งให้ออกมาช่วยพูด เพื่อเบี่ยงเบนกระแสกลางของรัฐบาลหรือไม่”

นายอนุสรณ์ยังกล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ต้องสร้างความชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งการหรืออยู่เบื้องหลังการออกมาพูดของ ผบ.ทบ. โดยอาจตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้กองทัพบเป็นเครื่องมือทางการเมืองและกองทัพบไม่ได้พยายามทำตัวเป็นตัวช่วยหรือลมใต้ปีก

ทหารรัฐบาลจนสูญเสียความเป็นกลาง เพราะถ้ารัฐบาลไม่สอบสวน ทางภาคประชาสังคมก็เดินหน้าร้องตามองค์กรตรวจสอบต่างๆ อยู่แล้ว

● จีรัลตุ๊กถ้าไม่ลงโทษก็ลาออกไป

ร.ท.หญิง สุนิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแทรกแซงทางการเมืองครั้งล่าสุดของ พล.อ.อภิรัชต์ คือเครื่องบ่งชี้ว่ากลไกการรัฐประหาร 2557 ยังทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้ว แสดงว่าในสายตาของขบวนการยึดอำนาจ คงมองการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีกรรมเพื่อให้ต่างชาติยอมรับการปกครองโดยคณะทหารเท่านั้น ถึงได้ออกมาแทรกแซงทางการเมืองอยู่เรื่อยๆ โดยบางครั้งก็หนักข้อถึงขั้นยอมรับกับสื่อต่างชาติว่ายังมีความคิดเรื่องยึดอำนาจด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อความผิดฐานเป็นกบฏ ตามมาตรา 113 สะท้อนว่าท่านไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลย

นอกจากนี้พฤติกรรมของ พล.อ.อภิรัชต์ยังส่งผลเสียหายต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศด้วย เพราะสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ต่างชาติไม่กล้านำเงินเข้ามาลงทุนในไทย เพราะมีความกังวลที่เห็นกองทัพแทรกแซงการเมืองบ่อยๆ จึงทำให้เงินลงทุนขาดความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย หากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

“ถ้าครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไม่กล้าที่จะแสดงท่าทีใดๆ ทั้งๆ ที่ผู้บัญชาการทหารบกวางตัวไม่เหมาะสมอย่างโจ่งแจ้งมาหลายครั้งแล้วจนถูกวิจารณ์ไปทั่วโลก ก็ไม่มีประโยชน์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ในตำแหน่งต่อไป แต่ พล.อ.ประยุทธ์สมควรต้องลาออกไปทั้งจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ พล.อ.อภิรัชต์ แทรกแซงการเมืองและวางตัวไม่เหมาะสม” ร.ท.หญิง สุนิสา กล่าว

ร.ท.หญิง สุนิสา กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2534) มาตรา 11 (4) โดยสั่งการให้ พล.อ.อภิรัชต์มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี หรือจะพิจารณางดบำเหน็จ ผบ.ทบ.ก็ยอมทำได้ ขึ้นอยู่กับว่า พล.อ.ประยุทธ์จะทำหรือไม่เท่านั้น ที่สำคัญ

หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็แสดงว่าท่านรู้จักกับกองทัพ และแสดงว่ารัฐบาลนี้เป็นเพียงคณะรัฐประหารซ่อนรูปเท่านั้น ไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยอีกต่อไป

● จี้อกองทัพหนึ่งช่วยปากท้องปชช.

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวว่าการบรรยายของ พล.อ.อภิรัชต์ได้สร้างความสับสนและเกิดความวิตกกังวลอย่างมากในหลายประเด็น และที่สำคัญได้ทำลายความเชื่อมั่นซ้ำเติมให้แก่ประเทศไทยที่ความเชื่อมั่นของต่างประเทศลดต่ำมากอยู่แล้ว ในภาวะโลกปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีภัยจากคอมมิวนิสต์เหลืออยู่แต่อย่างใด และหากมีจริงกองทัพก็ยังซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากจากประเทศจีนที่ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองอยู่ แต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเป็นภัยคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด แถมยังต่อว่าคนไปต่างๆกับ โจชัว หว่อง ที่ได้ชื่อว่าต่อต้านกับระบอบคอมมิวนิสต์ จึงไม่น่าเชื่อว่าจุดยืนที่แท้จริงของ ผบ.ทบ.คืออะไร

“พล.อ.อภิรัชต์อาจจะไม่เข้าใจว่า ในทุกประเทศที่ภาวะเศรษฐกิจแย่ รัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ควรจะต้องพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมเพื่อนำเงินไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชน การเสนอลดงบทหาร และลดการจัดซื้ออาวุธของกองทัพลดการเกณฑ์ทหาร เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือปากท้องของประชาชน เป็นหลักการปฏิบัติที่ทั่วโลกยอมรับ ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักชาติ หรือเกลียดกองทัพ ซึ่งตรงกันข้าม กลับยิ่งจะมีความรักชาติ รักประชาชน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้นำทางทหาร ผู้นำกองทัพที่ต้องเห็นประโยชน์และความสุขของประชาชนมากกว่าประมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ และสงครามไฮบริดที่แท้จริงคือ ความยากจน ความล้มเหลวทางความคิด และการคอร์รัปชัน” นายพิชัยระบุ

● แอบอ้างจปร.40โจมตีการเมือง

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีทหาร จปร.40 เข้าแจ้งจับบุคคลอ้างเป็นนักเรียนนายร้อย โปสดีโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อภิรัชต์ ว่าได้รับรายงานจาก สน.นางเลิ้ง บก.น.1 หลังจากกลุ่มผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ขณะนี้ได้รับคำร้องทุกข์ สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนหนึ่ง รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะส่งข้อมูลไปตรวจพิสูจน์ที่ บก.ปอท. เพื่อตรวจสอบทางไซเบอร์

มีเดีย พิสูจน์ทราบถึงผู้กระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

โดยในเบื้องต้นผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดด้วยการโพสต์แบบอ้างลักษณะเช่นนี้ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รองโฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า คงต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลข้อเท็จจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บก.ปอท. ตรวจสอบพิสูจน์ทราบถึงผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ต่อไป

● พปชร.ตีวงเข้ม15ต.ค.ถกขบปี63

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า รัฐบาลเตรียมทำหน้าที่ในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 ที่จะมีการระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้เป็นอย่างดี และไม่มีความน่ากังวลแต่อย่างใด โดยการเตรียมให้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐทำความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้เรียกประชุม ส.ส.ของพรรค เพื่อเตรียมความพร้อมของตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ชี้แจง

“ทางพรรคจะคัดคนที่มีความเหมาะสม และมีความเข้าใจในรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น ให้ใช้เวลาที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะอภิปรายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม จะมีการประชุมกันที่พรรคพลังประชารัฐเพื่อเตรียมความพร้อม จากนั้นจะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าว

● เทฟทีชัวแปรงอยู่ที่พรรคเล็ก

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การกำหนดวันประชุมสภาเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 63 เป็นที่ชัดเจนแล้ว ได้ขอสรุปวันอภิปรายจำนวน 3 วัน คือ 17-18-19 ตุลาคมนี้ โดยแบ่งเวลาให้ฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 15 ชั่วโมง ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้เวลาบริหารตนเองไม่

เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับการให้ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสอภิปรายกันอย่างทั่วถึง เพราะ ส.ส.แต่ละคนจะใช้เวลาอภิปรายประมาณคนละ 10-15 นาที ซึ่งจะได้ผู้อภิปรายไม่เกิน 8 คน จากจำนวน ส.ส.ของพรรค 53 คน

“ในการประชุมครั้งนี้อยากจะเสนอรูปแบบการประชุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และประชาชนได้ประโยชน์จากการประชุม มีส่วนร่วมในการรับฟังการอภิปราย

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 11

ปีกตุ๊ก

จาก ส.ส.ในเขตเลือกตั้งของตัวเอง ดังนั้นควรกำหนดเวลาการประชุมไม่เกินเวลา 22.00 น. ของแต่ละวันเท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้การประชุมสภาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นเพียงพิธีกรรม ไม่น่าสนใจหรือคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนก็สามารถประชุมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงขอเสนอให้วันทั้ง 2 ฝ่ายไปพิจารณาด้วยกัน” นายเทพไทกล่าว

นายเทพไท กล่าวต่อว่า สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้จะผ่านการรับรองของสภาหรือไม่นั้น บัญชีชี้ขาดไม่ได้อยู่ที่คะแนนเสียงของพรรคฝ่ายค้านเพียงฝ่ายเดียว เพราะในขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีคะแนนเสียง 249 คน พรรคร่วมฝ่ายค้านมีเสียง 244 คน ห่างกันเพียง 5 คน ตัวแปรที่สำคัญที่สุดอยู่ที่พรรคเล็กจำนวน 10 พรรค ถ้าพญฎีถึงกินกล้วยใช้ไม่ได้ผล ถึงไม่กินกล้วย หรือถึงกินกล้วยไม่อ้อม ก็จะเป็นอันตรายต่อคะแนนเสียงสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอย่างแน่นอน

● ขอ3วันแจ้งไม่เคลียร์ยื่นศาลรธน.

ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ฝ่ายค้านคงใช้รูปแบบเดิมโดยใช้กำลังผสมจากทุกพรรคในการอภิปราย ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน และจะหารือกันอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อแบ่งกันอภิปราย ซึ่งในส่วนของการขอไทยมีผู้แสดงความจำนงที่จะอภิปรายประมาณ 60 คน ดังนั้นเวลาในการอภิปราย 2 วันน่าจะไมพอเพียง จึงควรให้อภิปราย 3 วัน ตั้งแต่ 09.30-24.00 น. หากรวม 3 วันจะได้ประมาณ 40 ชั่วโมง เพราะช่วงแรกจะมีการพิจารณา

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 14 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6453

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11, 13

Col.Inch: 285.73 Ad Value: 502,884.80

PRValue (x3): 1,508,654.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปีกตุ๊กกระตุกไทยเล็กทะเลาะกัน

พระราชกำหนดก่อน จึงจะขอประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าขออภิปรายกันตามความเป็นจริง ซึ่งจะแบ่งกัน 5-6 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้เท่าที่ดูการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้พบว่ามีส่วนที่จัดไว้โดยไม่มีรายละเอียด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญระบุว่าจะต้องมีรายละเอียดถือว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหากไม่ปรับปรุงก็อาจจะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

“เท่าที่เห็นตอนนี้มีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายจุด ทั้งรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ระเบียบงบประมาณ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ผมดูแลการจัดงบประมาณ ดูหลายจุดขัดกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องขอคำชี้แจง เพราะรัฐบาลทำอะไรที่ขัดกฎหมายมาแล้วหลายครั้ง มันก็ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดี ต้องรอฟังคำชี้แจงก่อน แต่หากไม่เคลียร์ก็ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะการจัดสรรงบประมาณต้องทำเป็นบรรทัดฐาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐธรรมนูญนี้ ปีหน้าก็ต้องจัด ปีต่อไปก็ต้องจัดทุกปี แล้วถ้าเราไม่สร้างบรรทัดฐานไว้ ก็จะมีปัญหาในวันข้างหน้า ดังนั้นแม้ว่าเราไม่อยากรู้ ไม่อยากร้อง แต่อันไหนที่ทำผิดกฎหมายชัดเจน เราจะปล่อยไป มันก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” นายสุทินกล่าว

● ดึงงบมั่นคงมากกว่าแก้ไซคก.

ประธานวิปฝ่ายค้าน ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเน้นไปที่กระทรวงด้านความมั่นคงมาก ไม่สัมพันธ์กับปัญหาประเทศ เช่นเน้นงบประมาณในกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ขณะที่งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังน้อย รวมทั้งงบประมาณในการดูแลประชาชน โดยเฉพาะงบในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคยังน้อย จึงจะเสนอให้ปรับปรุง รวมทั้งเห็นว่าประมาณการรายรับก็ไม่一定能ทำได้ตามเป้า เพราะตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงแล้วจะจัดเก็บภาษีให้สูงขึ้นได้อย่างไร รวมถึงการจัดสรรงบประมณกันรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีจำนวนมาก จะเหมือนกรณีของการจำนำข้าวหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบกลางไว้จำนวนมากโดยที่ไม่มีรายละเอียดในการใช้งบประมาณ ดังนั้นหากจะใช้เพื่อฉุกเฉินหรือช่วยนำท่วมก็สามารถจัดสรรไปอยู่ในกระทรวงอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ และ

แบ่งอำนาจไปให้ช่วยกันดูแล ดังนั้นทั้งหมดนี้รัฐบาลจะต้องชี้แจงในวันพิจารณาว่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านจะไม่ไหวตัวรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ครั้งนี้ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่าสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ลงมติให้ ดังนั้นการที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของประเทศ หากจัดสรรมาไม่ดี ก็อยากให้รัฐบาลกลับไปทำใหม่ให้เหมาะสม และถ้าฟังเสียงของรัฐบาลก็พอเพียงพอแล้ว หากไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเอง ซึ่งเท่าที่ติดตามก็เห็นว่ารัฐบาลมีปัญหา

● คุณติโพลซิงปี63ผ่านฉลุย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจเรื่อง “การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2” จากประชาชนทั่วประเทศ 1,034 คน ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 พบว่า 35.02 ค่อนข้างสนใจการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ร้อยละ 26.75 ระบุว่าไม่ค่อยสนใจ เพราะให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตปากท้องของประชาชนมากกว่า โดยการติดตามการอภิปรายของประชาชน พบว่า อันดับ 1 ติดตามจากโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 43.63 อันดับ 2 ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 34.99 อันดับ 3 ติดตามการถ่ายทอดสด ร้อยละ 21.38

เมื่อถามว่า งบปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 2 แสนล้านบาท เหมาะสมหรือไม่ ร้อยละ 58.69 มองว่าไม่เหมาะสม เพราะวงเงินงบประมาณมากเกินไปอาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 41.31 ระบุว่าเหมาะสม เพราะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ

สำหรับเรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้นั้น อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศ ร้อยละ 53.15 อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 32.38 อันดับ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนจน เกษตรกร อูทกภัย ภัยแล้ง ร้อยละ 28.73 พร้อมกันนี้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและทำได้จริง ร้อยละ 46.04 อันดับ 2 ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะ

ได้รับเป็นสำคัญ ร้อยละ 31.68

● อนค.จัดกิจกรรมวิ่งต้านข้อเสีียง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครปฐม ว่าที่บริเวณตลาดนัดวัดไร่จิง จ.นครปฐม นายไพโรจน์โชติก จันทรวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 5 นครปฐม และนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ได้จัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์ด้านการซื้อเสียงเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมามีสิทธิเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยมีระยะวิ่ง 7 กิโลเมตร บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย

นายไพโรจน์โชติก กล่าวว่า ทำกิจกรรมร่วมกันวิ่งเพื่อบอกกล่าวประชาชนว่าการเมืองใหม่ต้องเริ่มจากการซื้อสัตย์ต่อประชาชนและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ขอให้ชาวอำเภอสามพรานยื่นหยัดในหลักประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามยืนยันว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการหาเสียง แต่เป็นแคมเปญให้ชาวสามพรานออกมามีสิทธิเลือกตั้งเพียงเท่านั้น

ด้านนางอมรัตน์ กล่าวว่า ตอนนี้เป็นโค้งสุดท้าย อีกเพียง 10 วันเท่านั้นที่จะถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม เป็นที่ลือกันหนาหูว่าเขตนี้มีการซื้อสิทธิขายเสียงค่อนข้างมากจึงได้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นไม่ซื้อสิทธิขายเสียงและไม่ให้ใครมาดูแลถูกชาวสามพรานที่สำคัญที่สุดคือรณรงค์ให้ชาวสามพรานออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะในวันพุธที่ 23 ตุลาคมตรงกับวันปิยมหาราช ประชาชนอาจจะไปใช้สิทธิไม่สะดวกเหมือนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

● ปลื้มหยุดยาว“ชิมช้อปใช้”พุ่ง

วันเดียวกัน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังเก็บข้อมูลในช่วงวันหยุดยาวออกพรรษา หลังพบว่านักท่องเที่ยวออกไปใช้จ่ายในโครงการ “ชิมช้อปใช้” จำนวนมาก จึงทำให้ร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อยในต่างจังหวัด มียอดขายกระเตื้องมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ร้านค้ารายย่อยทำยอดขายตั้งแต่ 5 พันถึงหลักหมื่นบาทต่อวัน อาทิ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย เพราะมีบรรยากาศเย็นสบาย รายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยว

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 14 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6453

Col.Inch: 285.73 Ad Value: 502,884.80

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11, 13

PRValue (x3): 1,508,654.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่กระตุกไทยเล็กทะเลาะกัน

จากชิมช้อปใช้จึงเพิ่มขึ้น ทำให้เงินเริ่มสะพัดออกสู่ต่างจังหวัด กระทรวงการคลังจึงต้องการประเมินข้อมูลการใช้จ่ายครั้งนี้เพื่อนำมาพิจารณาดูแลผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์จ่ายเงินกระเป๋า 1 วงเงิน 1,000 บาท ในช่วง 14 วันแรก และผู้ไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเปิดทางให้ใช้สิทธิ์ในโครงการชิมช้อปใช้ในเฟส 2 อย่างไรก็ตาม

ทั้งนี้ยอดการใช้จ่ายชิมช้อปใช้จนถึง 11 ตุลาคม มียอดการใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,229 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดจากกระเป๋า 1 จำนวน 6,163 ล้านบาท ใช้จ่ายจากกระเป๋า 2 จำนวน 65.8 ล้านบาท และคาดว่าจะยอดเงินใช้จ่ายช่วงหยุดยาวจะเพิ่มสูงขึ้นมาก หลังจากนั้นเมื่อประชาชนเติมเงินใส่ในกระเป๋า 2 มากขึ้น เงินจะสะพัดออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น อยากย้ำเตือนประชาชนใช้เงิน 1,000 บาทของประชาชนในกระเป๋า 1 เมื่อใช้สิทธิ์ครั้งแรกในจังหวัดลงทะเบียนไม่ตรงกับทะเบียนบ้านแล้ว สามารถใช้เงินได้ยาวถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนในจังหวัดลงทะเบียน จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในช่วง 14 วัน ส่วนกระเป๋า 2 เมื่อเติมเงินแล้วใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์แล้ว จะได้รับเงินคืน 15% ของเงินใช้จ่าย

จับตาแพคติคียัดแบน3สาร เอ็นจีโอจ้้นายกฯรับผิดชอบ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯจับตาแบน 3 สาร
ซึ่งถ้าให้ใช้ต่อไปเป็นการโกงอนาคตลูกหลาน
(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

แบน3สาร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีมีนักการเมืองบางคนและกลุ่มผู้สนับสนุนให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ต่อไปว่า หัวใจทำด้วยอะไร เอาการเมืองมาเติมพั้นกับชีวิตคนไทย การเมืองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา วันหนึ่งฝ่ายท่าน ย่อมมีโอกาสขึ้นมาทำงาน ฝ่ายรัฐบาลปัจจุบัน มีโอกาสไปเป็นฝ่ายค้าน มันเป็นเรื่องการเมืองตามธรรมชาติ แต่หากปล่อยให้ใช้สารพิษต่อไป สุขภาพของคนไทยทั้งประเทศจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆ วิทยุชุมชนไม่สมควรสนับสนุนการใช้สารพิษ เพียงเพราะหวังเอาชนะทางการเมือง

“อยากฝากตรงนี้ไว้ให้คิด หากต้องการทำงานรับใช้ประชาชน ให้เอานโยบายมาแข่งกัน ระหว่างนี้ ก็หาทางทำประโยชน์แก่บ้านเมือง ให้ประชาชนเลือก หรือหากการสนับสนุนสารพิษคือนโยบายก็ประกาศมาตรงๆ เลยว่าตัวท่าน พรรคท่านสนับสนุนสารพิษแล้วเอาข้อมูลมาคานกัน หรือยื่นให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเป็นข้อมูลก่อนลงมติ แต่อย่าเชียร์เพราะความสะใจ เนื่องจากสารพิษภาคเกษตรได้ทำลายชีวิตพี่น้องคนไทยมาเยอะแล้ว นี่คือนโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากประเทศ ขอให้คิดอย่างรอบคอบ” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวถึงกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมลาออกทั้งคณะ หากผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย โหวตสวนนโยบายพรรค ภท. โดยสนับสนุนให้ใช้สารพิษต่อไป

ว่า หากรัฐมนตรีพรรค ภท. ของกระทรวงไหนคุมผู้ได้บังคับบัญชาไม่อยู่ ก็สมควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่หากใครจัดการเรื่องของตัวเองได้ ผู้ได้บังคับบัญชาไม่โหวตสวน ถือว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพก็อยู่ในตำแหน่งต่อไป จากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีของพรรคแต่ละคนที่ต้องไปกำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชาของตัวเอง

นายอนุทินกล่าวว่า คณะกรรมการฯ ในสัดส่วนกระทรวง สธ. มีปลัด สธ. และเลขาธิการองค์การอาหารและยา (อย.) ทั้ง 2 คนประกาศชัดเจนแล้ว จึงไม่เห็นห่วง ส่วนคนอื่น เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะตอนนี้นั่งคมก็บีบ หลายหน่วยงานก็บีบ ทุกคนเป็นห่วงสุขภาพคนไทย ใครจะหุนต้องตอบสังคมให้ได้ จึงเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าฝืนความต้องการของประชาชน เพราะนี่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเป็นเดิมพัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะส่งเรื่องการแบน 3 สารเคมีตามมติคณะกรรมการ 4 ฝ่ายมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เข้าสู่การพิจารณาแน่นอน โดย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำรายละเอียดสารที่จะนำมาใช้ทำแทน จากนั้นเสนอ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รับทราบ และรายงานคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ยังไม่แน่ใจว่านายเฉลิมชัยจะเสนอเข้า ครม.วันที่ 15 ตุลาคมนี้หรือไม่

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติเปิดเผยนั้น ต้องหารือในที่ประชุมก่อนว่าจะยินยอมให้เปิดเผยหรือไม่ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล หากคณะกรรมการยินดี ก็พร้อมเปิดเผยได้ ส่วนกรณีรายชื่อคณะกรรมการ

วัตถุอันตรายชุดใหม่ 27 ราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2562 นั้นไม่ใช่แค่สัดส่วนกระทรวงสาธารณสุขที่โดนตัด 2 ราย แต่กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรฯ ก็ถูกตัดด้วย เพราะโครงสร้างใหม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และเพิ่มระดับปลัดกระทรวงเข้ามา ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิยังมีอยู่ ดังนั้น หน่วยงานระดับกรมจึงถูกตัดออกเป็นเรื่องปกติ

ด้านนายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางสมาพันธ์ฯ ไปยื่นหนังสือถึงนายกฯผ่านศูนย์ดำรงธรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะสรุปผลการยกเลิกการใช้สารเคมีทั้งนี้ สมาพันธ์ฯยังขอเข้าพบ นายเฉลิมชัย และ น.ส.มนัญญา ภายในเวลา 15 วัน แต่วันที่ 22 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย หากมีมติแบนสารเคมี 3 ชนิด ทางสมาพันธ์ฯก็จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองในวันที่ 22 ตุลาคมทันที

“หากกระทรวงเกษตรฯ ไม่ติดต่อให้เข้าพบก่อนวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ก็ชัดเจนแล้วว่ากระทรวงปักธงแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด แต่ต้องการให้กระทรวงออกมาตอบคำถามที่ยังคาใจเกษตรกรว่าทั้งสารเคมี 3 ชนิดอันตรายอย่างไร เป็นผลการตรวจสอบจากหน่วยงานใดแล้วสารทดแทนที่จะนำมาใช้ ขึ้นชื่อว่าสารก็เป็นอันตรายด้วยกันทั้งนั้น หากเป็นกลูโฟซิเนต จะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนเพิ่มขึ้นลิตรละ 480-500 บาท หรือประมาณ 2,000 บาทต่อแกลลอน ขณะที่พาราควอตและไกลโฟเซตราคาเพียงลิตรละ 120-150 บาท จึงอยากให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายของเกษตรกรด้วย” นายมนัสกล่าว

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะประชุมวันที่ 22 ตุลาคม เพื่อพิจารณาว่าจะยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต หรือไม่ว่า เครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข และภาคประชาชนอยากให้ที่ประชุมมีมติยกเลิกใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว เนื่องจากรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วยที่จะให้ยกเลิก ดังนั้นตัวแทนจากกระทรวงที่

เกี่ยวข้องไม่ควรมีความเห็นเป็นอื่น

“ขณะนี้สิ่งที่นักวิชาการ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคประชาชนต้องการคือให้มีการลงมติยกเลิกในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ เพราะหากปล่อยให้ช้ำออกไปอีกจนเลยวันที่ 27 ตุลาคม จะมีการเปลี่ยนลำดับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งจะทำให้ลำดับของกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เหลือเพียง 2 คน จาก 3 คน ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหลือ 4 คน จาก 5 คน สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือ ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ลำดับของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจมีคนจากกลุ่มธุรกิจสารเคมี หรือผู้ที่มีผลประโยชน์จากการใช้สารเคมีเข้ามาเป็นกรรมการด้วย นอกจากนี้สิ่งที่กังวลอีกประการคือเกรงว่าจะมีการถ่วงเวลาให้ใช้สารเคมีต่อไปอีก โดยอ้างว่ากรรมการที่เข้าไปใหม่บางคนอาจต้องการเวลาพิจารณาให้รอบคอบด้วย” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

วันเดียวกัน มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย โพสต์เฟซบุ๊กไปไ้ไทย ระบุว่า เวียดนามเดินทางเข้าแบนพาราควอตไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแบนพาราควอตในวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสองประเทศอยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทย และปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดใกล้เคียงกัน ทั้งยังเป็นคู่แข่งทางการค้าในพืชหลายชนิด เมื่อรวมพื้นที่ปลูกพืชหลัก 5 ชนิด ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายอนุญาตให้ใช้ต่อไปได้นั้น พื้นที่ปลูกพืชกลุ่มดังกล่าวในมาเลเซียและเวียดนามมีพื้นที่รวมกันมากกว่าประเทศไทย

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เวียดนามไม่เพียงแบนสารพาราควอต แต่ล่าสุดยังห้ามนำเข้าสารไกลโฟเซตด้วย สิ่งไบโอไทยนำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นสังคมรับรู้ข้ออ้างเรื่องต้นทุนและการไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านนั้นใช้ไม่ได้

แล้ว แต่กลับตรงข้ามหากรัฐบาลไทยยังดันทุรังใช้สารพิษนี้ต่อไป ประเทศไทยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเดินทางไปสู่ระบบเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่า

“เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าเกษตรกรรมและอาหารนั้นจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประเทศไทยต้องกล้าหาญ ยุติการพึ่งพาสารพิษที่ทำร้ายเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยอ้างว่ามีราคาข้อมเยา เพราะแลกด้วยต้นทุนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อย่าปล่อยให้ประเทศไทยจมปลักกับสารพิษ เกษตรกรและผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระ โดยมีบรรษัทข้ามชาติและบริษัทค้าสารพิษเท่านั้นที่กอบโกยผลกำไร” นายวิฑูรย์กล่าว

วันเดียวกัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เรื่อง “3 สารพิษ โกงชีวิตเกษตรกรมาแล้วทั่วโลก-โดนยังออกฤทธิ์ที่ประเทศไทย” โดยระบุว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีความเป็นห่วงต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและระบบนิเวศโดยรวม สืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่กล่าวว่า การยกเลิกการใช้ 3 สารพิษ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน แม้จะมีการพิจารณาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2560 และหลายภาคส่วนของสังคมรวมทั้งหลายหน่วยงานภาครัฐ มีข้อเสนอให้ยกเลิก 3 สารพิษนี้

“จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนไทยในทุกภาคส่วน ช่วยจับตาดูท่าทีของนายกาฯว่าจะรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของประชาชนในเรื่องนี้อย่างไร หรือจะบิดความรับผิดชอบไปให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ตัดสินรับผิดชอบเรื่องสุขภาพและชีวิตของประชาชนแทน องค์กรขอเรียกร้องให้การลงมติเรื่องนี้เป็นไปอย่างเปิดเผย และชี้แจงเหตุผลในการสนับสนุนหรือคัดค้าน เพื่อความ

โปร่งใส เพราะการใช้สารพิษในการเกษตรนอกจากจะส่งผลโดยตรงกับชีวิตเกษตรกรผู้ใช้และระบบนิเวศแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย จะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาล เป็นการโง่ของเกษตรกรเหล่านั้น” แถลงการณ์ระบุ

นายแสน เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะแบน 3 สารเคมีเนื่องจากมีผลกระทบต่อเกษตรกร และมีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อยากให้เกษตรกรลดละเลิกใช้สารเคมีเสียที่ส่วนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขในฐานะ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ออกมาแถลงจุดยืนว่าหากไม่มีการแบน 3 สารเคมี มีอันตรายจะลาออกจากรัฐบาลนั้น ต้องขอขอบคุณนายอนุทิน ที่ยืนยันจะแบน 3 สารเคมีเพราะอันตรายกับเกษตรกรจริงๆ

นายชัยฤทธิ์ ถ้าย่วน นายกสมภาคชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง กล่าวว่า การกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ของตน ยอมลงทุนซื้อเครื่องจักร และใช้กำลังคนตัดหญ้า ไม่คิดใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช แม้จะได้ผลมากกว่า เพราะหญ้าตายเรียบ แต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง คนงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อคุณภาพปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

RSPO อย่างไรก็ตาม เกษตรกรแปลงใหญ่บางคนยังมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีบางชนิด คือ ไกลโฟเซต เพื่อฆ่าต้นปาล์มที่หมดอายุแล้ว และปลูกทดแทนใหม่เท่านั้น

“ต้นปาล์มเก่าถ้าใช้สารเคมีจะตกต้นละประมาณ 20 บาท แต่หากใช้รถแบ็กโฮตัดต้นและลับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ต้นทุนตกต้นละประมาณ 150 บาท ดังนั้นยังจำเป็นต้องสารไกลโฟเซต ถ้ายกเลิกทางกรมวิชาการเกษตรต้องหาตัวแทนใหม่มาให้ใช้” นายชัยฤทธิ์กล่าว

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562..... ● กรณีความคืบหน้าเกี่ยวกับการแบนวัตถุอันตรายร้ายแรงทั้ง 3 ชนิด คือ โกลโฟเซต พาราควอต และคลอไพริฟอส 2 รัฐมนตรีถึงกับป่วยทั้ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร และสหกรณ์ และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร และสหกรณ์ แต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ากระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างไม่เอาด้วยกับสารพิษเหล่านี้ ล่าสุดเชษฐองศ์กรทั้ง 4 ฝ่ายมาพูดคุย ได้แก่ ภาครัฐ ผู้นำเข้า ผู้บริโภค และเกษตรกร ได้มติดอกมา 9 ต่อ 0 เสียให้ยกเลิกการใช้หรือกำหนดสารพิษเหล่านี้ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเห็นชอบ เรื่องสารพิษทั้ง 3 ชนิดนี้ จะได้ถูกแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียที แต่อย่างไรก็ตามเรื่องแบนสารพิษ 3 วัตถุอันตราย...ยังไม่จบ!!!!แถมมีให้ต้องลุ้นต่ออีกยาว...เชื้อ

“นายกะหล่ำปลี” เกษ..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร.0-2790-1111 ต่อ2624, 2655. ส่วนเมล LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●

นายกะหล่ำปลี



ชูส่งศาลตีความกก.งบฯ โพลเชื่อสุดท้ายผ่านฉลุย

ไทยโพสต์ • ฝ่ายค้านแยกเขี้ยวชู ส่งร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ให้ศาล รธน.วินิจฉัย อ้างไม่มีจัดทำรายละเอียดการใช้เงิน พท.ตรึงกำลัง 60 ส.ส.รอถล่มกลางสภา โพลชี้ประชาชนเชื่อผ่านฉลุยแม้เสียงปรมน้ำ แต่ไม่เห็นด้วยเพิ่มวงเงินพรุดเดียว 2 แสนล้านบาท

ก่อนจะถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันที่ 17-19 ต.ค.

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า

อ่านต่อหน้า 10

ชูส่งศาลตีความ

การอภิปรายของฝ่ายค้าน จะใช้รูปแบบเดิม โดยใช้กำลังผสมจากทุกพรรคในการอภิปราย ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน และจะหารือกันอีกครั้งในวันที่ 15 ต.ค. เพื่อแบ่งกันอภิปราย ซึ่งในส่วนของผู้ที่แสดงความจำนงที่จะอภิปรายประมาณ 60 คน ดังนั้นเวลาในการอภิปราย 2 วันน่าจะเพียงพอ จึงควรให้อภิปราย 3 วัน ตั้งแต่ 09.30 น. ถึง 24.00 น. หากรวม 3 วัน จะได้ประมาณ 40 ชั่วโมง เพราะช่วงแรกจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดก่อน จึงจะขอประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าขออภิปรายกันตามความเป็นจริง ซึ่งจะแบ่งกัน 5-6 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ เท่าที่ดูการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ พบว่ามีหลายส่วนที่จัดไว้โดยไม่มีรายละเอียด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญระบุว่าจะต้องมีรายละเอียด ถือว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากไม่ปรับปรุง ก็อาจจะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

“เท่าที่เห็นตอนนี้มีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายจุดทั้ง

รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ระเบียบงบประมาณ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ผมดูแล้วการจัดงบประมาณ ดูหลายจุด ชัดกฎหมาย ชัดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องขอคำชี้แจง เพราะรัฐบาลทำอะไรที่ขัดกฎหมายมาแล้วหลายครั้ง มันก็ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดี ต้องรอฟังคำชี้แจงก่อน แต่หากไม่เคลียร์ก็ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะการจัดสรรงบประมาณต้องทำเป็นบรรทัดฐาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐธรรมนูญนี้ ปีหน้าก็ต้องจัด ปีต่อไปก็ต้องจัดทุกปี แล้วถ้าเราไม่สร้างบรรทัดฐานไว้ ก็จะมีปัญหาในวันข้างหน้า ดังนั้นแม้ว่าเราไม่อยากร้อง ไม่อยากร้อง แต่อันไหนที่ผิดกฎหมายชัดเจน เราจะต้องไป มันก็แล้ววันการปฏิบัติหน้าที่” นายสุทินกล่าว

ประธานวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเน้นไปที่กระทรวงด้านความมั่นคงมาก ไม่สัมพันธ์กับปัญหาประเทศ เช่นเน้นงบประมาณในกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ขณะที่งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังน้อยรวมทั้งงบประมาณในการดูแลประชาชนโดยเฉพาะงบในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคน้อย จึงจะเสนอให้ปรับปรุง รวมทั้งเห็นว่าประมาณการรายรับก็ไม่แน่ว่าทำได้ตามเป้า เพราะตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงแล้วจะจัดเก็บภาษีให้สูงขึ้นได้อย่างไร รวมถึงการจัดสรรงบประกันรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีจำนวนมาก จะเหมือนกรณีของการจำนำข้าวหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบกลางไว้จำนวนมากโดยที่ไม่มีรายละเอียดในการใช้งบประมาณ ดังนั้นหากจะใช้เพื่อฉุกเฉินหรือช่วยน้ำท่วม ก็สามารถจัดสรรไปอยู่ในกระทรวงอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ และแบ่งอำนาจไปให้ช่วยกันดูแล ดังนั้นทั้งหมดนี้

รัฐบาลจะต้องชี้แจงในวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านจะไม่โหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ครั้งนี้นั้น ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า สมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็ได้ลงมติให้ ดังนั้นการที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของประเทศ หากจัดสรรมาไม่ดี ก็อยากให้รัฐบาลกลับไปทำใหม่ให้เหมาะสม และลำพังเสียงของรัฐบาลก็พอเพียงพอแล้ว หากไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเอง ซึ่งเท่าที่ติดตามก็เห็นว่ารัฐบาลมีปัญหา

วันเดียวกันนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 ในหัวข้อเรื่องการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่า สนใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่กำลังจะมีขึ้นหรือไม่ พบว่า อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 35.02% เพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ น่าติดตาม ประชาชนได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น เป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศ ฯลฯ, อันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ 26.75% เพราะให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปากท้องของประชาชนมากกว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะต้องมีการอภิปราย ฯลฯ, อันดับ 3 สนใจมาก 21.69% เพราะอยากรู้เหตุผลในการนำงบประมาณไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เป็นกฎหมายสำคัญ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยากรู้ว่ารัฐบาลที่มีเสียงปรมน้ำจะสอบผ่านหรือไม่ ฯลฯ, อันดับ 4 ไม่สนใจ 16.54% เพราะรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เชื่อถือนักการเมือง มีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง เสียเวลาในการอภิปราย ฯลฯ

สำหรับการติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ของประชาชน อันดับ 1 ติดตามจากโซเชียลมีเดีย 43.63%, อันดับ 2 ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

34.99%, อันดับ 3 ติดตามการถ่ายทอดสด 21.38%

ส่วนที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่? อันดับ 1 ไม่เหมาะสม 58.69% เพราะวงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ฯลฯ, อันดับ 2 เหมาะสม 41.31% เพราะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ

ขณะที่ความเห็นต่อคำถามที่ว่า ประชาชนอยากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องใด? อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ 53.15%, อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 32.38%, อันดับ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนจน เกษตรกร อุทกภัย ภัยแล้ง 28.73%,

อันดับ 4 พัฒนาการศึกษาศึกษาและเทคโนโลยี 25.86%, อันดับ 5 จัดสวัสดิ

การ รักษาพยาบาลให้กับประชาชน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 21.22%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่? อันดับ 1 ผ่าน 70.38% เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ฯลฯ, อันดับ 2 ไม่ผ่าน 29.62% เพราะที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปรimumน้ำ ไม่แน่นอน ฯลฯ

ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล กรณีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 คือ อันดับ 1 รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และทำได้จริง 46.04%, อันดับ 2 ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติ และประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ 31.68%, อันดับ 3 กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 16.24%, อันดับ 4 การจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 12.21%, อันดับ 5 ประชาชนจะต้องแบกรับภาระเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น 11.41%.